



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 กันยายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์ แนวหน้า</p>	<p>อาหารเสริมโฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีนางคำแฉ่ง สุวรรณะ อายุ 55 ปี ถูกหลอกให้ซื้ออาหารเสริมชนิดน้ำหยอดตารักษาต้อเนื้อ ทำให้ติดเชื่อจนต้องควักลูกตา ว่า ได้ตรวจสอบพบเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มาขออนุญาต ออย. ใช้ชื่อ คอลดาต้า (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำพุลูกตา) สถานที่ผลิตอยู่ใน จ.ขอนแก่น ซึ่งผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายเคยถูกออย. ดำเนินคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาโดยห้ามมิให้โฆษณาเผยแพร่ในเชิงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสามารถบำบัด รักษา หรือบรรเทาโรคใด ๆ หรือหยอดตา ส่วนสถานที่จำหน่าย คือ บ. คิงส์ เอิร์ธเวิลด์ 1999 จก. ตั้งอยู่เขตบางเขน กทม. เป็นสถานที่จำหน่ายแบบขายตรง มีสำนักงานใหญ่อยู่ จ.ขอนแก่น ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หาตัวยาและสเตียรอยด์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากพบการปลอมปนยาหรือสารอันตราย มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังพบเอกสารเผยแพร่การโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ จึงเก็บหลักฐานทั้งหมดเพื่อประกอบการดำเนินคดี หากเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากแสดงคุณภาพ สรรพคุณ คุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ทำให้เข้าใจว่ามีผลในการรักษา บำบัด บรรเทา รักษาโรค จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะพิจารณาเพิกถอนเลขสารบบอาหารต่อไป</p> <p>ขอให้ผู้ป่วยโรคตาอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว อาจทำให้โรคที่เป็นอยู่รุนแรงขึ้น ควรรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ส่วนผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โดยเฉพาะพนักงานขายตรงและสื่อต่าง ๆ ควรมีความซื่อสัตย์สุจริต อย่ากระทำการโฆษณาที่อวดสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกล่าวอ้างรักษาสารพัดโรค จนทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเลข ออย. ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ Line @fdathai , Oryor Smart Application , เว็บไซต์ ออย. และ เว็บไซต์ www.oryor.com รวมทั้งตรวจสอบข้อความโฆษณาคุณภาพ สรรพคุณ คุณประโยชน์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจาก ออย. หรือไม่ โดยดูที่เลขที่อนุญาตโฆษณา สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีคำว่า "ขอ._/_ " ที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยา ไม่สามารถป้องกัน บำบัด รักษาโรค หรือเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน ตลอดจนโครงสร้างร่างกายได้ หากเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ร้องเรียนได้ที่สายด่วน ออย. 1556 หรือ Oryor Smart Application หรือสสจ.ทั่วประเทศ</p> <p>-ด้านตำรวจได้ออกหมายเรียกพนักงานขายอาหารเสริมยี่ห้อดังกล่าวแล้ว และจะส่งอาหารเสริมไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนเจ้าของผลิตภัณฑ์จะสอบสวนต่อไป โดยมีหลักฐานสำคัญ คือคลิปวิดีโอที่ญาตินางคำแฉ่งถ่ายไว้ระหว่างพนักงานขาย 2 คนอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถหยอดตารักษาต้อเนื้อได้</p> <p>-พญ.ขวัญหทัย รัตนานอกชัย หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ ประภักดิ์ ภาควิชาตจักษุ ผู้ช่วยผอ.ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รพ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ว่า นางคำแฉ่งเข้ามารับการรักษาด้วยอาการแสบและเคืองตา แพทย์ให้ยาลดน้ำตาและยาหยอดตา และให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ผ่านไป 1 วันพบว่ากระจกตาที่อักเสบได้ติดเชื้อมากขึ้น จึงต้องผ่าตัดเอาลูกตาข้างขวาออกเพื่อไม่ให้เชื้อลุกลามไปที่สมองและดวงตาข้างซ้าย ส่วนสาเหตุมาจากการใช้น้ำสมุนไพรหยอดหรือไม่ ยังไม่สามารถยืนยันได้</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะเกษตรกรมักมารับการรักษาอาการบาดเจ็บของดวงตา ซึ่งมีสาเหตุมาจากสิ่งสกปรกเข้าดวงตา และมักจะล้างตาผิดวิธี เช่น ใช้น้ำนมของแม่ลูกอ่อน หรือน้ำขมิ้น บางรายหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง นำมาล้างตาจนเกิดการอักเสบและติดเชื้อ ยืนยันว่าไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้กินสามารถนำมาหยอดตาได้ หากประชาชนมีอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์</p> <p>-ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล เกษัชกรเชี่ยวชาญ สสจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องและได้รับการรับรองจาก ออย. เป็นการอนุญาตให้ผลิตน้ำสมุนไพรเสริมอาหารที่ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค และไม่ได้อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น นอกจากดื่มเพื่อเสริมอาหารเท่านั้น การโฆษณาว่าใช้หยอดตาเพื่อรักษาต้อกระจกได้ จึงเป็นการโฆษณาเป็นเท็จ มีโทษตามกฎหมาย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และหัวหน้าศูนย์ตา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรักษาโรคทางตา คือ 1.ไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดที่ใช้เกี่ยวกับดวงตาได้ ส่วนวิตามินเอที่ระบุว่าดีกับสายตา หากกินมากจะก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ผมหงอก ผิวแห้ง เป็นต้น 2.ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่อ้างว่ารักษาดวงตาได้นั้น ไม่เป็นความจริง เพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยา ถือว่าเข้าข่ายเป็นการโฆษณาเกินจริง และการรักษาโรคตาต้องผ่านการวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์ 3.อย่าใช้ผิดประเภท เช่น ยา กินมาใช้เป็นยาหยอด</p>
<p>ไทยโพสต์ ผจก.รายวัน 360 องศา โพสต์ทูเดย์</p>	<p>สมุนไพรหอมแสง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุโรช ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ได้รับข้อมูลว่า นายแสงชัยอาจจะร่วมทุนกับ บริษัทเอกชน และเตรียมขายขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งต้องทำตามหลักเกณฑ์ คือ การขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลต่อการรักษาโรค ไม่มีผลต่อการรักษา ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างต่างๆในร่างกาย เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้ว จะอดอ้างสรรพคุณว่ารักษาโรคไม่ได้ ถือว่า มีความผิดฐานโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการ ขึ้นทะเบียนเป็นยา ต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างชัดเจน ทั้งทางห้องปฏิบัติการ ในสัตว์ทดลอง และการทดลองในมนุษย์ จน มั่นใจว่าสามารถรักษาโรคได้ ไม่มีผลข้างเคียง ซึ่งต้องใช้เวลากหลายปี การขึ้นทะเบียนยาเป็นเรื่องเข้มงวดเพราะมี ผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ของบางอย่างให้ผลดีเมื่อใช้ในระยะเวลาแรกๆ แต่เมื่อใช้นานไปอาจจะมีผลกระทบบางอย่างหรือ ก่อโรคบางโรค ซึ่งที่ผ่านมามียาหลายตัวที่อนุมัติทะเบียนยา เมื่อใช้ไปสักระยะจำเป็นต้องถอนทะเบียนตำรับ เพราะมี ผลกระทบกับร่างกาย เช่น เกิดโรคมะเร็ง เป็นต้น</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>นายกฯเชิญชวนออกกำลังกาย</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เปลี่ยนสถานที่ออกกำลังกาย โดยนำคณะเดินจาก ทำเนียบฯ มายังบ้านพิษณุโลก เพื่อปั่นจักรยานเสือภูเขา จำนวน 3 รอบ และให้สัมภาษณ์ว่า อยากเชิญชวนประชาชนมา ออกกำลังกาย เพราะรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน โดยต้องเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา เนื่องจากต้องใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมาก ดังนั้น จึงต้องเริ่มที่ตัวประชาชน ซึ่งต้องป้องกันตนเองโดยการออกกำลังกาย</p>
<p>มติชน</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว ตัวแทนวิชาชีพพยาบาล จ.พิจิตร รวมตัวเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองพิจิตร ให้ดำเนินคดีกับเจ้าของเฟซบุ๊ก ชื่อ win กรณีโพสต์ข้อความเกี่ยวกับพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ มีหลายข้อความไม่เป็นความจริง ต้าทการทำงานของพยาบาล ถ้อยคำหยาบคาย เป็นการดูถูกเหยียดหยามวิชาชีพพยาบาล เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความพร้อมรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นางรัตนา พานิชนอก ผอ.รพ.สต.หลักร้อย เผยว่า รพ.สต.หลักร้อยไม่มีเภสัชกรประจำการ มีเภสัชกรจาก รพ.เทพรัตน์ จ.นครราชสีมา หมุนเวียนมาเข้าเวรดูแลเรื่องการจ่ายยาและให้ความรู้เรื่องการจ่ายยา สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ที่ ผ่านมาจึงเป็นหน้าที่ของพยาบาลและวิชาชีพอื่นช่วยจ่ายยาแทนเภสัชกรมาโดยตลอด ด้านพยาบาลวิชาชีพและ นักวิชาการสาธารณสุข ระบุว่า ที่ผ่านมามีความเสี่ยง ไม่มีกฎหมายรองรับให้สามารถจ่ายยาได้ ถ้าแก้ไขพ.ร.บ.ให้ พยาบาลหรือวิชาชีพอื่นจ่ายยาได้ จะทำให้ทุกคนทำงานด้วยความสบายใจ ประชาชนจะได้รับความสะดวก ไม่ต้องรอนาน ส่วนเรื่องความรู้ด้านยา ได้เรียนรู้มามากพอสมควร บางคนเรียนหลักสูตรเวชปฏิบัติเพิ่มเติม ซึ่งจะมีความรู้เรื่อง ยามากกว่าพยาบาลทั่วไปด้วย</p>
<p>เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>พ.ร.บ.เครื่องสำอาง</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า มาตรา 15 พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดทะเบียน การออกใบรับจดทะเบียน การต่ออายุใบรับจดทะเบียน การแก้ไขรายการใบรับ จดทะเบียน และการออกใบแทน ใบรับจดทะเบียนเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2561 กำหนดให้ใบรับจดทะเบียนมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบรับจดทะเบียน ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุ ต้องยื่นคำขอต่ออายุภายใน 180 วันก่อนวันสิ้นอายุ กรณีที่ใบรับจดทะเบียนสิ้นอายุ แต่ไม่เกิน 1 เดือน ผู้จดทะเบียนสามารถขอผ่อนผันและแสดงเหตุผล ประกอบการยื่นคำขอต่ออายุได้ แต่ต้องชำระค่าปรับรายวัน วันละ 500 บาท หากเป็นนิติบุคคลจะต้องชำระค่าปรับใน ฐานะนิติบุคคลและกรรมการ รวมเป็นค่าปรับวันละ 1,000 บาท หากใบรับจดทะเบียนสิ้นอายุเกิน 1 เดือน ผู้จดทะเบียนไม่ สามารถต่ออายุใบรับจดทะเบียนนั้นได้ และหากประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางนั้นต่อไปจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียน ใหม่ และจะได้รับเลขที่ใบรับจดทะเบียนใหม่ สำหรับสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตกทม. ยื่นคำขอต่ออายุได้ที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อย. ส่วนสถานประกอบการในต่างจังหวัด ยื่นได้ที่สสจ. หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อย. และชำระค่าค่าขอฉบับละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบรับจดแจ้งฉบับละ 900 บาท กรณีวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบรับจดแจ้ง ฉบับละ 500 บาท
ผจก.รายวัน 360 องศา	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีอาจจะมีการปรับกรม. โดยปรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ ซึ่งกำลังต่อสู้เรื่องการแบนสารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ออก ว่า หากเป็นเช่นนั้นแสดงว่ารัฐบาลไม่จริงใจ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนจริง คิดว่าประชาชนคงจะลุกขึ้นมาต่อสู้แน่นอน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่นายฯฯ แต่งตั้งก็ไม่สมควรอยู่ต่อ</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียว	<p>บัตรทอง</p> <p>-เสนอบทความ กระแสข่าวก.การคลังเสนอแก้ไขโครงการบัตรทอง ให้สิทธิรักษาฟรีเฉพาะผู้มีรายได้น้อยกว่า 1 แสนบาทต่อปี ส่วนผู้ที่รายได้เกินต้องร่วมจ่าย 10 - 20% จนล่าสุดก.การคลังต้องออกมาปฏิเสธไม่เป็นความจริง อยากรู้ดีเห็นด้วยที่จะเชิญชวนประชาชนที่ใช้บัตรทองร่วมจ่ายค่ารักษาบางส่วน เหมือนกับที่เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีฐานะดีกว่า 4 ล้านคน ไม่รับเบี้ยยังชีพคนชราเดือนละ 600 บาท เพื่อให้รัฐบาลนำงบที่เหลือไปเฉลี่ยผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและเดือดร้อนจริงๆ</p>
มติชน บทนำ	<p>การลัก</p> <p>-เสนอบทความว่า อาชีพสักยังไม่มีความหมายควบคุมที่ชัดเจน และมีการเรียกร้องให้จดทะเบียนวิชาชีพด้านการสัก ปล่อยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งน่าเป็นห่วงเพราะร้านสักทั่วประเทศมีประมาณ 5,000 ราย ส่วนกทม.มีสมาชิกอยู่ในชมรมช่างสักทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตกว่า 1,000 ราย ดังนั้น ราชการจึงควรสำรวจตรวจตราทั้งในกทม. และต่างจังหวัด ใช้กฎหมายและระเบียบอย่างจริงจังมากขึ้น</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา	<p>-เสนอจดหมายจาก คุณไชยพร (ดอนเมือง) ระบุว่า สธ.เตือนคนที่ชอบสักให้ระวังความสะอาด เลือกร้านที่จะสักที่มีการดูแลความสะอาดของเข็ม ต้องใช้แล้วทิ้ง ส่วนเครื่องมือต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทั้งหมด คนที่สักก็ต้องดูแลสุขภาพตนเองด้วย</p>
เดลินิวส์	<p>องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ จ.น่าน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นพ.สสจ.น่าน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ จ.น่าน โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเรื่องความรู้ด้านสุขภาพ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย และขับเคลื่อนให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสสจ.น่านเกิดกลไกการทำงานเป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านสุขภาพ</p>
เดลินิวส์	<p>แก้ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ จ.นครพนม</p> <p>-เสนอข่าว นายดำรงค์ สิริวิชัย อิมวิเศษ รองผวจ.นครพนม พร้อมด้วย นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นพ.สสจ.นครพนม เปิดโครงการมหกรรมเหลียวหน้าแลหลัง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.นครพนม และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ 18 หน่วยงานที่ปฏิบัติงานการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการให้ความรู้ คำแนะนำ และช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักเรียนเข้าร่วมกว่า 300 คน</p>
M2F	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านและญาติของ ด.ญ. กัญญาภัก หนูงง อายุ 19 วัน ที่ถูกหมาจรจัดกัดได้รับบาดเจ็บสาหัส รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ได้ช่วยกันจับหมาตัวดังกล่าวในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช และประสานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตัดหัวไปตรวจพิสูจน์เชื้อพิษสุนัขบ้าต่อไป</p>
มติชน ไทยรัฐ	<p>เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันวัยรุ่นไทยเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตั้งแต่อายุน้อย และอาจมีคู่นอนมากกว่า 1 คน จากรายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนประเทศไทย ปี 2560 ของสำนักกระบาดวิทยา พบว่า การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่น ไม่ใช่ถุงยางอนามัยถึงร้อยละ 50 ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และท้องไม่พร้อม ขอเตือนวัยรุ่นว่า "คิดจะรัก ต้องรู้จักรับผิดชอบ"</p>
ไทยรัฐ	<p>ภาวะโรคจากแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว นักวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า ทีมวิจัย ม.วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ได้วิจัยเรื่องภาวะโรคจากการดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า การดื่มเล็กน้อยในเพศหญิงจะเห็นผลดีช่วงวัยกลางคนในการลดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจอุดตัน แต่จะมีความเสี่ยงมากกว่าในการเป็นมะเร็งเต้านม เส้นเลือดในสมองแตก ความดันโลหิตสูง หัวใจวาย และโรคอื่น ๆ ขณะที่เพศชาย จะมีผลดีเล็กน้อยช่วงอายุ 90 ปี แต่จะเพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคกว่า 200 โรค</p>
ข่าวสด	<p>อุทกภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังโรคที่จะมากับน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง และใช้หลักสุขบัญญัติป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ทั้งนี้ แคนนำสุขภาพในชุมชน รวมถึง อสม. ควรเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน การดูแลสุขภาพเบื้องต้นในภavnน้ำท่วม การให้คำแนะนำคนในชุมชน และเฝ้าระวังทำความสะอาด และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลด</p> <p>ด้าน นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผอ.กองสุขศึกษา และหลักสุขบัญญัติป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 4 วิธี 1. ร่างกายสะอาด อาบน้ำ ล้างมือ ล้างเท้าให้สะอาด ระวังอย่าให้น้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา ถ้าลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูต 2.กินอาหารสุก ดื่มน้ำสะอาด 3.หยุดการแพร่ระบาด ด้วยการถ่ายลงส้วม ห้ามถ่ายลงน้ำท่วม ทั้งขยะต้องปิดปากถุงให้มิดชิด และ 4.ป้องกันอุบัติเหตุจากสัตว์มีพิษ ไฟฟ้าชอร์ต ลื่นล้ม หากมีบาดแผล เป็นแผลอักเสบ เป็นหนอง มีไข้เจ็บปวด ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง ให้รีบพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปภ. กล่าวว่า อิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบีนคาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.-6 ก.ย. 2561 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม โดยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 9 จังหวัดประกอบด้วย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี นครนายก ปราจีนบุรี และเพชรบุรี</p> <p>ที่ จ.ฉะเชิงเทรา นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ออกสำรวจความเสียหายและเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ 1-2 และหมู่ 6 ต.โยธะกา โดยประสานเจ้าหน้าที่รพ.สต.โยธะกาเข้าไปดูแลตรวจสุขภาพ แจกยารักษาโรคน้ำกัดเท้า และให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน</p>
ข่าวสด	<p>เนื้องอกกระดูก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื้องอกกระดูก คือ ภาวะที่เซลล์กระดูกมีการแบ่งตัวผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้กระดูกถูกทำลาย หรือมีก้อนโตขึ้นอย่างผิดปกติ เนื้องอกชนิดธรรมดาที่เกิดภายในกระดูก แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เนื้องอกมีขนาดเล็ก ไม่มีอาการปรากฏ ติดตามดูอาการก่อนได้ ระยะที่ 2 เนื้องอกเริ่มทำลายกระดูกบางส่วน มีอาการปวดตามตำแหน่ง และระยะที่ 3 เนื้องอกทะลุกระดูกออกมาภายนอกกล้ามเนื้อและเป็นก้อนโตขึ้น ซึ่งจะทำให้ปวดรุนแรงขึ้น ส่วนเนื้องอกชนิดร้ายหรือมะเร็งของกระดูก แบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดแรกมีต้นกำเนิดโรคจากอวัยวะอื่น แต่แพร่กระจายมายังกระดูก มักเป็นในผู้ป่วยในอายุ 40 ปีขึ้นไป และมีประวัติเป็นโรคมะเร็งอื่นมาก่อน มีอาการปวด หักง่าย กระดูกผิดรูป หรือคลำเจอก้อน เป็นต้น ส่วนอีกชนิดคือมะเร็งที่ต้นกำเนิดในกระดูกเอง พบบ่อยในกระดูกรอบๆ เข่าหรือสะโพก มักมีอาการปวดและมีก้อนโตชัดเจน มักจะพบในผู้ป่วยช่วงอายุ 10-20 ปี</p> <p>นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าว การรักษาประกอบด้วย 1.การผ่าตัดทดแทนด้วยโลหะหรือกระดูกบริจาค หรือตามกระดูกเพื่อป้องกันการหัก 2.ให้เคมีบำบัดเพื่อลดขนาดก้อนและทำลายเซลล์มะเร็ง 3.รังสีรักษา ใช้ในผู้ป่วยที่มีการกระจายของโรคไปที่กระดูกหลายๆ แห่ง เมื่อเสร็จสิ้นการรักษาแล้ว ผู้ป่วยควรดูแลสุขภาพตามที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ และมาพบแพทย์ตามนัดหมาย</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>การซื้อสัตว์เลี้ยงให้เด็ก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีแม่รายหนึ่งซื้อกระต่ายอายุไม่ถึง 1 เดือนมาให้ลูก</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>วัย 2 ขวบ แต่กระต่ายตายภายใน 1 วันเพราะตกใจจากการตกพื้น ว่า การที่เด็กจะเลี้ยงสัตว์ได้ต้องมีพื้นฐาน คือสามารถดูแลตัวเองได้ก่อน ซึ่งเด็กวัย 2 ขวบ ยังไม่ถูกฝึกในการเตรียมความพร้อมในการดูแลตนเอง จึงยังไม่เหมาะสมที่จะให้เลี้ยงหรือดูแลสิ่งที่มีชีวิต ต้องฝึกให้เขาเริ่มมีความรับผิดชอบ โดยอาจให้เริ่มรับผิดชอบงานต่างๆ ในบ้านเล็กๆ น้อยๆ เมื่อมีความพร้อม ดูแลตนเองได้ จึงค่อยฝึกเรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงต่างๆ โดยวัยที่มีความพร้อมคือประมาณ 6-7 ขวบ เริ่มจากสัตว์ที่เลี้ยงดูง่าย เช่น สุนัข แมว และระยะต้นพ่อแม่ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงร่วมกับเด็กด้วย นอกจากนี้เด็กวัยเล็กเกินไปยังกะน้ำหนักมือไม่ถูก อาจจะไปขยำ ไปเขย่า จนสัตว์เสียชีวิตหรือถูกสัตว์ทำร้ายเอาได้</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>เครื่องฉายรังสีศัลยกรรม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคที่อยู่ในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีวัตถุประสงค์หลักคือลดอัตราการป่วย ลดอัตราการเสียชีวิต และลดระยะเวลาการรอคอยการรักษา กรมฯ จึงได้จัดหาเครื่องฉายรังสีศัลยกรรม Cyberknife รุ่นล่าสุด เครื่องแรกของประเทศไทยมารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการการฉายรังสีที่มีคุณภาพสูง และมีผลการรักษาที่ดี</p> <p>นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า เครื่องฉายรังสี Cyberknife เป็นเครื่องฉายรังสีในลักษณะแขนกล สามารถฉายรังสีได้หลายทิศทาง เคลื่อนที่ได้เกือบรอบตัวผู้ป่วย สามารถสร้างรูปร่างของลำรังสีในรูปแบบต่างๆ อย่างอิสระ รวมถึงเพิ่มระบบติดตามเป้าหมายที่มีการเคลื่อนที่ตามการหายใจได้อย่างแม่นยำ เช่น ก้อนในปอด ก้อนในตับ จึงเหมาะในการรักษาโรคมะเร็งที่เป็นก้อนไม่เกิน 6 ซม.ที่อยู่ในจุดสำคัญและเป็นอวัยวะที่ไวต่อรังสี เช่น เนื้องอกในสมอง มะเร็งปอด มะเร็งตับในระยะเริ่มต้นที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ หรือมีการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งในตำแหน่งที่เคยได้รับการฉายรังสีมาก่อน เป็นต้น</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>โรคเบาหวาน</p> <p>-เสนอบทความ ผศ.ดร.จรรยาพร ศรีศัลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. กล่าวว่า สวรส.ได้สนับสนุนการศึกษาเรื่องอัตราการพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานและการศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยการนอนหลับและระดับกรดยูริกในเลือดกับระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ในผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดเริ่มสูง หรือภาวะก่อนจะเป็นเบาหวาน เพื่อทราบถึงโอกาสของการป่วยเป็นเบาหวาน พบว่า คนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ คนที่นอนดึกตื่นสาย รวมถึงคนนอนไม่เพียงพอ หรือนอนต่ำกว่า 6 ชั่วโมง หรือการเข้านอนช้า รวมถึงคนที่ทำงานเป็นกะ คนที่นอนไม่ต่อเนื่อง เช่น นอนหลับๆ ตื่นๆ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าคนที่เข้านอนเร็ว เนื่องจากร่างกายจะทำงานสัมพันธ์กับนาฬิกาชีวภาพ ซึ่งเป็นระบบสำคัญในการควบคุมวงจรการหลับ-ตื่น และควบคุมการหลั่งฮอร์โมน ตลอดจนควบคุมระดับอุณหภูมิร่างกาย คนที่นอนตื่นสาย พักผ่อนไม่เพียงพอ จะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนผิดปกติ ส่งผลต่อการทำงานของตับอ่อน ซึ่งอาจส่งผลต่อภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ จึงควรเข้านอน 2-3 ทุ่ม และตื่นนอนเวลา 6 โมง ให้สัมพันธ์กับนาฬิกาชีวภาพ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>สารสกัดใบหม่อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบหม่อน ตั้งแต่การปลูกจนถึงการวิจัยทางคลินิก โดยพัฒนาแหล่งเพาะปลูกที่สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.ระยอง พร้อมทั้งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดหม่อนแคปซูล และได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากใบหม่อน มีผลต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครวัยกลางคนและผู้สูงอายุ โดยเพิ่มสมรรถภาพทางกาย ทำให้กล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อต้นขามีความแข็งแรงมากขึ้น ช่วยให้การทรงตัวดีขึ้น เพิ่มสมรรถภาพทางจิต ทำให้มีความสงบมากขึ้น ลดกลุ่มอาการซึมเศร้า วิดกกังวล เพิ่มการเรียนรู้และเพิ่มความจำได้ดี เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเข้าถึงง่าย กรมฯ จึงถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากใบหม่อนให้กับ บริษัทดอกเตอร์ เฮลท์ จำกัด เพื่อนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ อันเป็นการนำองค์ความรู้ของภูมิปัญญาไทยสู่สากลและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ชยะอิลีเกทรอนิกส์</p> <p>-เสนอข่าว นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์, นายประดิษฐ์ สุดชาติ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.กาฬสินธุ์, นายศุภวัฒน์ คุณรวินิจ ผอ.ฝ่ายบริหารการตลาด บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน), นายวิจิตร มูลเอก นายก อบต.โคกสะอาด จันท.สาธารณสุขตำบล และชาวบ้านบ้านโคกสะอาด 200 คน ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถชยะอิลีเกทรอนิกส์ และหลังจากนี้ คกก.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์จะเข้าตรวจสุขภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของขยะอิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว
เดลินิวส์ แนวหน้า	<p>วันปฐมพยาบาลโลก</p> <p>-เสนอข่าว ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุตินวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาวิชาชีพสัตวแพทย์ ประเภทยานุรักษ์ที่สนับสนุนโครงการวันปฐมพยาบาลโลก 2561 ภายใต้แนวคิด "FIRST RESPONSE TO ROAD CRASHES : ถนนปลอดภัยใส่ใจปฐมพยาบาล" ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, บริษัทขนส่ง จำกัด และบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลกประจำปี 2561 โดยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภาวิชาชีพสัตวแพทย์ มีการจัดอบรมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรคที่มีภาวะเสี่ยงต่อการหมดสติ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้โดยสาร รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมทางบนท้องถนนได้อย่างถูกต้อง ก่อนนำส่งสถานพยาบาลได้อย่างปลอดภัย</p>
M2F	<p>ความสะอาดในสนามบิน</p> <p>-เสนอข่าว นักวิจัยจาก ม.นอตติงแฮม และสถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งชาติ ประเทศฟินแลนด์ ได้ทำการวิจัยที่สนามบินเฮลซิงกิ พบว่า ภาตพลาสติกวางสัมภาระที่ใช้ในการตรวจความปลอดภัยที่สนามบิน เป็นวัตถุที่มีไวรัสปนเปื้อนสูงที่สุด และมีระดับความสกปรกสูงกว่าห้องน้ำ โดยไวรัสที่พบมากที่สุดคือ ไรโนไวรัส ส่วนบริเวณที่สกปรกรองลงมาคือ เคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง ราวบันได และบริเวณเด็กเล่น</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch